



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์โทรสาร ๐-๒๖๔๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชัยวุฒิ" ห่วงมติแอดมิชชันปี 54 ของ ทปอ.ที่ไม่สนใจเสียงประชาพิจารณ์ จะเปิดช่องให้มหา'ลัยรับตรงพุ่งมากขึ้น เผยเป็นหน้าที่ ทปอ.ต้องชี้แจงกับสังคม ด้าน คณะวิทย์อีเอ็ม! ไม่ยอมขูรับตรง 100% เตรียมถกแนวร่วมแก้ปัญหาสัปดาห์นี้

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติยืนตามองค์ประกอบและคำแนะนำในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชัน ปี 2554 ซึ่งค้านกับผลประชาพิจารณ์ของคณะทำงานแอดมิชชันพอร์มของ ทปอ. ที่เสนอให้มีการแยกแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ หรือ PAT 2 ออกเป็นฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา และจะไม่มี การเพิ่มสอบ PAT อีก เนื่องจาก ทปอ.เห็นว่าทำให้เด็กสอบมากเกินไปว่า การตัดสินใจถือเป็นอำนาจโดยตรงของ ทปอ. และการตัดสินใจของ ทปอ.ไม่ถือว่าขัดต่อนโยบาย อย่างไรก็ตาม ในความเห็นส่วนตัวมองว่าเมื่อมติออกมาในลักษณะนี้ จะทำให้ช่วง 2 ปีจากนี้ คือระหว่าง 2553-2554 มหาวิทยาลัยจะหันไปรับตรงมากขึ้นและคงควบคุมได้ยาก ซึ่งเดิมทีการที่คณะต่างๆ ออกมารับตรงมากขึ้น เราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว ยิ่งเมื่อ ทปอ.มีมติออกมาเช่นนี้ ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ข้ออ้างของคณะต่างๆ ยิ่งมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น

"เมื่อ ทปอ.ตัดสินใจเช่นนี้แล้วก็ถือเป็นอำนาจของ ทปอ. ซึ่งก็ต้องตอบคำถามต่อสังคมและมหาวิทยาลัยให้ได้ ซึ่งในส่วนของ ศธ.ถ้ามีการรับตรงมากขึ้น ก็ต้องเร่งเข้าไปดูแล โดยต้องมีองค์กรกลางทำหน้าที่ประสานงานในการจัดโซนเวลาการสอบให้ใกล้เคียงกันมากขึ้น ตลอดจนพยายามให้ข้อสอบกลางร่วมกัน จากเดิมที่ไม่มีใครประสานมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในเรื่องการรับตรงเลย เพราะจากนี้ไปเราคงจะไปห้ามคณะต่างๆ ออกมารับตรงลำบาก เพราะเราไม่ได้ปรับสัดส่วนคำแนะนำให้ตามที่เขาต้องการ ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง ผมได้พูดในที่ประชุม ทปอ.และกับบางมหาวิทยาลัยไปแล้ว แต่ถ้า ทปอ.ตัดสินใจที่จะไม่ปรับสัดส่วนตรงนี้ ก็จะลำบากที่จะเข้าไปควบคุมการรับตรง ซึ่งจะเพิ่มภาระให้แก่นักเรียน" นายชัยวุฒิกล่าว

อย่างไรก็ตาม หลังมติ ทปอ. ตนยังไม่ได้พูดคุยกับ ทปอ. และคงจะไม่ไปทำอะไรแล้ว เพราะ ทปอ.ได้ชี้ขาดออกมาแล้ว ไม่เช่นนั้นจะสร้างความสับสนให้แก่เด็กได้ อีกทั้งก็เป็นแค่

มติของปี 2554 ปีเดียว ทั้งนี้ คงเป็นหน้าที่ของ ทปอ. โดยตรงที่ต้องไปอธิบายกับคณะและประชาชนทั่วไปว่าทำไมมติถึงออกมาเช่นนั้น

ส่วนที่ถามว่ามติของ ทปอ. สวนทางกับความต้องการของคนส่วนใหญ่และอาจนำไปสู่ปัญหาในอนาคตได้หรือไม่นั้น นายชัยวุฒิกล่าวว่า คิดว่ามีความเป็นไปได้ แต่ทั้งนี้เชื่อว่า ทปอ. คงพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ส่วนความคืบหน้ากรณีให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นองค์กรกลางในการประสานงานการรับตรงของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ นั้น เรื่องนี้จะดำเนินการให้ทันในปีการศึกษา 2554 นี้ ส่วนลักษณะการเป็นศูนย์กลางของ สกอ. คือการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กลาง ให้เด็กเข้ามาตรวจสอบข้อมูลของมหาวิทยาลัยว่าแต่ละแห่งรับนักศึกษาอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนของปีนี้

ด้าน รศ.ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะประธานที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) กล่าวว่า ตนค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของ ทปอ. ซึ่งภายในสัปดาห์นี้จะเรียกคณบดีคณะวิทย์มาหารือเพื่อหาทางออกร่วมกัน ซึ่งส่วนตัวมองว่าการตัดสินใจของ ทปอ. จะทำให้มหาวิทยาลัยหันไปรับตรงมากขึ้นแน่นอน และอาจถึง 100% เพราะปัจจุบันนี้เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ของ มศว ก็รับตรงอยู่ที่ 60-70% อยู่แล้ว

นอกจากนั้นยังมองว่าการไม่แยกสอบ PAT 2 จะมีผลกระทบกับการคัดเลือกเด็กเก่งเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน เนื่องจากคณะวิทย์ต้องการเด็กที่มีความรู้ทางด้านฟิสิกส์ เคมี และชีวะ ซึ่งอยากให้ ทปอ. พิจารณาภาพรวมของประเทศ ว่าขณะนี้เราต้องการพัฒนาไปในทิศทางใด และยังขาดบุคลากรทางด้านใดบ้าง ที่สำคัญเด็กเหล่านี้จะเข้ามาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม หากยังไม่สามารถคัดเด็กที่เก่งมาเรียนได้ ก็จะต้องปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในชั้นปีที่ 1 ใหม่เกือบทั้งหมด เป็นการเสียเวลาในการพัฒนาและต่อยอดความรู้ ซึ่งคณบดีคณะวิทย์คงยอมไม่ได้และต้องเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องนี้ต่อไป